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รายงานการประชุมส านักงานก่อสร้าง ๑๒ ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ครั้งที่ 2/๒๕๕๘ 

เรื่อง  การประชุมติดตามผลงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง 
วันพฤหัสบดีที่ 15  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕8  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานก่อสร้าง ๑๒ ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. นายวรพจน์   เพชรนรชาติ ผสก.๑๒ ประธาน 
 ๒. นายสมพล   ชุมแก้ว กวศ.๑๒ พก. 
 ๓. นางปรียาภรณ์ หัสภาค บท.๑๒ พก. 
 ๔. นายวัชรินทร ์ เทพไท พด.๑๒ พก. 
      ๕. นายวันชาต ิ สุวรรณนิคม กกส.๑/๑๒ พก. 
      ๖. นายสมพงษ์ อุยตระกูล นายช่างชลประทานชํานาญงาน 
     ๗. นายอํานาจ ปราบใหญ่ นายช่างชลประทานชํานาญงาน  
      ๘. น.ส.สุธาทิพย์ น้ําทิพย์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
     ๙. นายวีระศักดิ์  แสงเพ็ชร นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 
  
   
 ผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม 

     1. นายอํานวย คงศิริ นายช่างชลประทานชํานาญงาน ออกสนาม   
 ๒. นายนพพล  สกุลดิษฐ กกส.๒/๑๒ พก. ออกสนาม 
 ๓. นายณัทกร อรัญนารถ นายช่างชลประทานชํานาญงาน ลาปุวย  
 ๔. นายจิรวัฒน์ คงมี นายช่างชลประทานชํานาญงาน ออกสนาม 
     
                                            
 ผู้จดรายงานการประชุม 

 ๑. น.ส.ศศิวิมล บัวเทศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

 ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธาน (ผสก.๑๒)  - ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- แนะนําข้าราชการที่มาปฏิบัติงาน คือ คุณสุพัฒน์ อรุณมณี นายช่าง
ชลประทานชํานาญงาน ย้ายมาจากสํานักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่ง
น้ําขนาดกลาง  ยินดีต้อนรับ หวังว่าจะร่วมงานกันได้เป็นอย่างดี 

    มติที่ประชุม           - รับทราบ 
   
 ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชมุครั้งท่ี 1/๒๕๕8 เมื่อวันท่ี ๑3 พฤศจิกายน ๒๕๕7      

 บท.๑๒ พก.       -   งานบริหารทั่วไป สํานักงานก่อสร้าง ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง ได้ส่ง
สําเนารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕8  เพ่ือให้กลุ่มงานต่างๆตรวจสอบแล้ว 
หากมีข้อทักท้วง จะได้ปรับแก้ต่อไป หากไม่มีการแก้ไข ขออนุญาต ขอมติ 
ที่ประชุมรับรองการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕8 

  กวศ.12 พก.  - ในส่วนของรายงานการประชุมได้ตรวจสอบกันไปเบื้องต้น ก็เห็นสมควร
ตามนั้น ในส่วนของรายงานการประชุมให้คุณสมพงษ์ อุยตระกูล นําขึ้นหน้า
เว็บไซต์ด้วย 

 มติที่ประชุม          -   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

    3.1 การดําเนินงานและการติดตามงานของกลุ่มงานวิศวกรรม (กวศ.12 พก.) 
- การดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 

1.การเบิกจ่ายตามสัญญาจ้างก่อสร้าง 

 กวศ.๑๒ พก.   - ข้อผิดพลาดในส่วนของยอดเบิกจ่าย ก็น้อมรับความผิดครั้งนี้ไว้แต่เพียง 
ผู้เดียว จะตรวจสอบข้อมูลให้รัดกุมกว่านี้  และจะตรวจสอบเรื่องเอกสารให้
มากกว่านี้ 

    - ในภาพรวม สํานักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง  
มีโครงการในความรับผิดชอบ 
1.อ่างเก็บน้ําห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท มี 2 งาน ปีนี้ก็คือในส่วนของ
งานจ้างเหมา ซึ่งปัจจุบัน อนุมัติรับราคาจากสํานักงบประมาณมาแล้ว 
ตอนนี้อยู่ที่กรมฯ เป็นความรับผิดชอบของกกส.2 ซึ่งคาดว่าในเดือนนี้จะส่ง
ให้กระทรวงอนุมัติ รับราคาได้  ปัจจุบันปรับแก้ราคากลางตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ได้ดําเนินการปรับแก้แล้วเสร็จ  
อยู่ระหว่างนําเสนอ ผสก. เพ่ือนําเสนอกรมฯ ได้เลย 
ในส่วนของค่าก่อสร้างส่วนประกอบอ่ืนของอ่างเก็บน้ําห้วยหนองโรง  
จั งหวั ดชั ยนาท อีก  2 ,500 ,000 บาท ปั จจุ บั น เบิ กจ่ าย ไปแล้ ว  
692,243.90 บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 27.69 % คงเหลือเบิกจ่ายค้างอยู่ 
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1,800 ,000 กว่าบาท ซึ่งได้ประสานกกส. ที่รับผิดชอบ กลางเดือน
กุมภาพันธ์ ก็น่าจะเบิกจ่ายได้หมด งานอ่างเก็บน้ําห้วยหนองโรงที่มีปัญหา
อยู่คือเรื่องกันเหลื่อมปี  ยังมียอดเบิกจ่ายค้างอยู่ 3,800,000 บาท ในส่วน
ของกันเหลือมปี ซึ่งตอนนี้ประกอบด้วยค่าแรง และระบบประปาอีก
ประมาณ 1,000,000 บาท ทางคุณวัชรินทร์ เทพไท ได้มาหารือว่ากลุ่ม
งานได้ส่งเอกสารมาแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ยังขาดสเปคและเอกสาร
ประกอบต่าง ๆ  ซึ่งเบื้องต้นก็มีแนวทางน่าจะไปขอสเปคจากสํานักกองผู้
ควบคุมสเปค ก็คือปั๊มน้ําต้องขอจากสํานักเครื่องจักรกล ส่วนระบบประปา 
ต้องไปประสานกับทางการประปาขอสเปคอุปกรณ์ ขออุปกรณ์เครื่องระบบ
บําบัดน้ํา เพราะที่เคยเห็นจะมีสเปคให้ ตรงนี้ไปขอที่สํานักมาตรฐานการ
ประปาส่วนภูมิภาคได้ ก็ตอนที่สํานักงานก่อสร้าง 16 ก็ได้ทําการขอที่การ
ประปามาใช้ ในส่วนที่ทําราคากลางทําเสร็จแล้ว ขาดแต่เอกสารประกอบ
เท่านั้นเอง 

   พด.12 พก.   - ในเอกสารที่ทําทั้งหมดต้องมีสเปค เพราะเกี่ยวเนื่องในการขึ้นบัญชีครุภัณฑ์ 
ต้องมีรายละเอียดของสเปคด้วย ถ้าไม่มีสเปคในรายละเอียดก็ไม่สามารถเอา
รายละเอียดสเปคขึ้นบัญชีได้ 

 ผสก.12    - ถ้าไม่มีสเปคก็จัดหาไม่ได้อยู่แล้ว ให้แจ้งกกส.2 ในวันจันทร์ถ้าสเปคไม่เสร็จ
ในส่วนนี้ ตัดทิ้งได้เลยแล้วก็คืนเงินไป 

   กวศ.12 พก.   - ในส่วนของงานผลผลิตที่ 4 งานปูองกันภัยจากน้ํา ปีนี้ได้รับงบประมาณ 
60,000,000 บาท คือ งานประตูระบายน้ําสิงหนาท 2 ปัจจุบันยอด
เบิกจ่าย 24,872,129 บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 41.45%  ทําข้อผูกพัน 
10,000,000 บาท ยังเหลือข้อผูกพัน 25,000,000 บาท ซึ่งผลการ
ดําเนินการให้กกส.2 นําเสนอต่อไป 

    - โครงการแก้มลิงบึงลาดน้ําเตียน มีเงินอยู่   2 ยอด ยอดแรกเป็นเงินกัน
เหลื่อมปี มียอดอยู่ 965,499.54 บาท ค่าล่วงเวลา 160,000 บาท  
ปัจจุบันเบิกจ่ายในงวด 22 ไปหมดแล้ว ในส่วนของเงินกันเหลื่อมปี ในส่วน
ของค่าคุมงาน ปัจจุบันเบิกไปแล้ว 60,000 บาท คงเหลือค่าคุมงาน 
100,000 บาท ปัจจุบันได้รับขยายอายุสัญญา จนถึงเมษายน 59 ขยาย
อายุสัญญาต่อไป 300 วัน นับจากหมดสัญญา ซึ่งปัจจุบันผลงานอยู่ที่
ประมาณ 50 % ซึ่งเร็วกว่าแผนประมาณ 10 % ในส่วนของงานนี้ไม่น่าจะ
มีปัญหาอะไร เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้หารือกับผู้รับเหมาไปแล้ว ผู้รับจ้างก็
เสนออยากให้มีการประชุมติดตามในทุก ๆ เดือน ซึ่งทางผู้คุมงานและทาง
วิศวกรรมก็เห็นสมควรด้วย จะได้ประชุมติดตามเร่งรัดในทุกเดือน ในส่วน
แก้มลิงบึงลาดน้ําเตียนปี 58 มีเงินอยู่ 67,437,600.บาท ค่าควบคุมงาน 
1,600,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 20,135,818.07 บาท คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 29.17% ส่วนยอด 20,000,000 บาท ที่มีข้อผิดพลาดตรงนี้  
ผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ 30% ส่วนของค่าล่วงเวลา 16,000,000 บาท  
ยังไม่ได้เบิกจ่าย จะเร่งรัดเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปีให้แล้วเสร็จ 
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 กวศ 12 พก.   - การเตรียมความพร้อมปี 59 
    1.ระบบท่อส่งน้ํา (ส่วนขยาย) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําอู่ตะเภา - ไร่

พัฒนา จังหวัดชัยนาท  
     2.โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท 
     3.อาคารประกอบประตูระบายน้ําพระงาม จังหวัดสิงห์บุรี 
     4.คันก้ันน้ําคลองระบายใหญ่ สามชุก 1 ระยะที่ 4 จังหวัดสุพรรณบุรี 

    5.คันกั้นน้ําลําห้วยกระเสียว พร้อมอาคารประกอบ (ระยะ2) จังหวัด
สุพรรณบุรี 

    6.คันก้ันน้ําฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพ่ีน้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัด
สุพรรณบุรี 

     7.ประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ําสิงหนาท 2 จังหวัดอยุธยา 
     8.แก้มลิงบึงลาดน้ําเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี  
     ในเรื่องของงานที่ก่อตั้งปี 59 จะให้กกส.รับผิดชอบได้รายงานในวาระ 

ของกกส.ต่อไป       

 ผสก.12   -   การเตรียมงานในปี 59 บางงานยังไม่ได้มอบหมายงาน เพราะฉะนั้นยังไม่มี
ผู้รับผิดชอบงานตามแผนงานปี 59  ขอมอบหมายในที่ประชุมเลย 

    1.ระบบท่อส่งน้ํา (ส่วนขยาย) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําอู่ตะเภา - 
ไร่ พัฒนา จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้กลุ่มงานก่อสร้าง 1 เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

    2.โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้กลุ่มงาน
ก่อสร้าง 2 เป็นผู้รับผิดชอบ  

    3.อาคารประกอบประตูระบายน้ําพระงาม จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
กลุ่มงานก่อสร้าง 1 เป็นผู้รับผิดชอบ 

    4.คันกั้นน้ําคลองระบายใหญ่ สามชุก 1 ระยะที่ 4 จังหวัดสุพรรณบุรี 
มอบหมายให้กลุ่มงานก่อสร้าง 1  เป็นผู้รับผิดชอบ 

    5.คันกั้นน้ําลําห้วยกระเสียว พร้อมอาคารประกอบ (ระยะ2) จังหวัด
สุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานก่อสร้าง 1 เป็นผู้รับผิดชอบ 

    6.คันก้ันน้ําฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพ่ีน้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัด
สุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานก่อสร้าง 1 คุณอํานาจ ปราบใหญ่ 
และคุณสุพัฒน์ อรุณมณี เป็นผู้รับผิดชอบ  

    7.ประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ําสิงหนาท 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มอบหมายให้ กลุ่มงานก่อสร้าง 1 เป็นผู้รับผิดชอบ 

    8.แก้มลิงบึงลาดน้ําเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี  มอบหมายให้ กลุ่มงาน
ก่อสร้าง 1  เป็นผู้รับผิดชอบ 

     ส่วนงานเพิ่มเติมปี 58 งานประตูระบายบึงทับเจ๊กฮะพร้อมอาคารประกอบ 
มอบหมายให้ กลุ่มงานก่อสร้าง 1 เป็นผู้รับผิดชอบ  

     ส่วนกลุ่มงานก่อสร้าง 2 ให้รับผิดชอบอ่างเก็บน้ําหนองโรง จังหวัดชัยนาท 
อย่างเดียวไปก่อน เพราะเป็นงานใหญ่ รายละเอียดค่อนข้างเยอะ  
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 กวศ.12 พก.   - ระบบท่อส่งน้ํา (ส่วนขยาย) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําอู่ตะเภา-ไร่พัฒนา 
จังหวัดชัยนาท ที่เปิดใหม่ ตอนนี้มีข้อมูลอยู่ก็คือ ราคาท่อและสเปคท่อ อยู่ที่
กองโรงงาน ให้ติดต่อคุณสมชาย วิศวกรรมกองโรงงาน ให้คุณวันชาติ 
สุวรรณนิคม ประสานกับคุณสมชายด้วย ออกแบบเพิ่มเติมมาด้วย  

- งานปูองกันตลิ่งพระงาม ลองดูแนวที่เหมาะสมและปรับรูปแบบให้ชัดเจน 
เวลาทําจะได้ไม่มีปัญหาในอนาคต 

 ผสก.12   -   โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําอู่ตะเภา-ไร่พัฒนา จังหวัดชัยนาท ตอนนี้มี
ปัญหาเรื่องที่ดินรึเปล่า 

 กวศ.12 พก.   - โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําอู่ตะเภา-ไร่พัฒนา จังหวัดชัยนาท  ตอนนั้นได้
มีปัญหาเรื่องท่ีดิน ได้เข้าไปพูดคุยเรียบร้อยแล้ว เข้าไปประสานกับเจ้าหน้าที่
ได้เลย 

     3.2 ความก้าวหน้าการด าเนินการก่อสร้าง (กกส.1-3/12 พก.) 

 กกส.1/12 พก.   - งานประตูระบายน้ําสิงหนาท 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียด
งบประมาณปี 58 เป็นงานดําเนินการเงิน 60,000,000 บาท  

     ผลงานทั้งโครงการปี 58  แบ่งเป็น 3 ส่วน 
     1.งานดินถมบดอัดแน่นข้างอาคาร                                  -   % 
     2.งานปูองกันบ่อก่อสร้าง                       เสร็จแล้ว     98.92% 
     3.งานอาคารประตูระบายน้ําและสถานีสูบ  เสร็จแล้ว     32.15% 
     แผนงานสะสมทั้งโครงการ 32.09%  ผลงานสะสมทั้งโครงการ 43.93% 
     ผลงานเร็วกว่าแผนงาน 11.84% ข้อมลู ณ วันที่ 14 มกราคม 2558 
     รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ผลการเบิกจ่ายถึงวันที่ 14 มกราคม 2558 

รวมทั้งสิ้น 27,528,756.55 บาท  คิดเป็น 42.55% 
     ความต้องการงบประมาณเพ่ิมเติมในปี 58 คืองานคอนกรีตเสริมเหล็กขาด

อยู่ 1,265 ลบ.ม. ซึ่งสามารถทําให้เสร็จได้ในปี 58 ถ้าได้งบประมาณมาอีก 
11,197,681 บาท ก็จะสามารถทําให้เสร็จ เฉพาะอาคารงานสร้าง 
สามารถเปิดน้ําได้  

     งานทีไ่ด้ทําในปี 57  มีดังนี้  งานวางท่อคอร. ,คอนกรีตล้วนปนหินใหญ่หน้าท่อ, 
งานทดสอบความแน่นในสนาม, งานดินขุดบ่อก่อสร้าง,ค้ํายันเหล็กพืดเหล็กชั้น 
2, งานสกัดเสาเขม็ศสล, งานคอนกรีตหยาบรองพ้ืน 

     งานที่ ได้ ทํ าในปี  58  มี ดั งนี้  งานผู กเหล็ กพันอาคารสถานีสู บน้ํ า ,  
งานเทคอนกรีตพ้ืนอาคารสถานีสูบน้ํา, งานบ่มคอนกรีต 

 ผสก.12   - 11,000,000 บาท ก็คือเฉพาะอาคารเหรอ ไม่รวมตัวบานใช่ไหม จะได้
แจ้งยอดได้ถูกต้องก็คือทั้งหมดประมาณ 15 ,000,000 บาท เพราะตาม
นโยบายที่ได้คุยกับผู้บริหารกรมฯ รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นงบประมาณที่
ได้มาไม่ค่อยสัมพันธ์กับปริมาณงาน  ทางนี้ก็ได้เรียนท่านสชส. ไปแล้ว  
ซึ่งท่านก็รับปากจะหาเงินมาให้  เพราะฉะนั้นให้ เตรียมข้อมูลให้พร้อม 
เตรียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ  
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กกส.1/12 พก.   - งานแก้มลิงบึงลาดน้ําเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี มีการแก้ไขสัญญาแล้ว เป็น
การแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2558 วงเงินค่าก่อสร้าง 255 ,324,244.40 
บาท อายุสัญญา 1,080 วัน เริ่มอายุสัญญาวันที่ 8 มีนาคม 2556 – 
สิ้นสุดอายุสัญญา 20 กุมภาพันธ์ 2559 ผลงานครั้งนี้ (ครั้งที่ 22) ได้ 
67.57% เร็วกว่าแผน 10.97% 

    รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณปี 58  
    เงินกันเหลื่อมปี 57 งานจ้างเหมา ได้รับมา 906,335.59 บาท เบิกจ่ายแล้ว 

906,335.59 บาท ค่าควบคุมงาน ได้รับ 159,989.70 บาทเบิกจ่ายแล้ว 
104,866.20 บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 94.83% 

    งบประมาณปี 58  งานจ้างเหมา ได้รับ 67,437,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
20,135,818.07 บาท ค่าควบคุมงาน 1,600,000 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย  
คิดเป็น 29.17%  ได้ประชุมกับผู้รับจ้างแล้ว อาจเสร็จก่อนแผนงาน งานมี
ปัญหาคือยังไม่ได้มีการประมูลดิน ทําการสอบราคาประมูลดิน เพราะอาทิตย์ที่
แล้วได้เข้าไปในพ้ืนที่ เพ่ือหาข้อมูลว่าเงินที่ได้มาจะเอาไปให้อบต.ไหน  

ผสก.12    - ข้อมูลนี้ได้เข้าไปตกลงแล้ว เอาระเบียบมาดูว่าเป็นอย่างไร แบ่งได้เลยหรือ
เปล่า ขั้นตอนตรงนี้หลังจากได้ยอดของแต่ละอบต. ขั้นตอนต่อไปถึงขั้นตอน
ไหน สามารถที่จะประกวดราคาได้เลยหรือเปล่า ยังติดตรงไหน ให้กวศ. ไป
ถามคุณอธิวัฒน์ ขอทราบกระบวนการหน่อย หลังจากผู้ว่าอนุมัติแล้วจะ
ดําเนินการอย่างไร เงินที่ได้มาให้อบต.เลยหรือปุาว ถ้าบอกว่าได้อย่าปล่อย
ให้ช้า ขอดูเอกสาร แล้วรีบดําเนินการ จํานวนยอดดินที่ขายจะมากกว่าที่ขุด
ไม่ได้ ต้องระวัง แตจ่ํานวนดินขุดมากกว่าดินขายได้   

    3.3 การด าเนินงานและการติดตามงานของงานบริหารทั่วไป 
        (บท.12 พก. และ พด.12 พก.)   
พด.12 พก.   - มีเรื่องการจัดการเช่าเครื่องจักร งานประตูระบายน้ําสิงหนาท 2 จ.อยุธยา  
    ในเดือนมีนาคม 2558 

 กกส.1/12 พก.   - ตอนนี้ ได้จัดทํา เอกสารสอบราคาเสร็จแล้ ว แต่ต้องรอการแต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการราคากลาง และมีการสอบราคาเบ็ดเตล็ด (เสาไม้) อีก 1 ชุด 
เนื่องจากเปลี่ยนกรรมการราคากลางก็เลยต้องหยุดไว้ก่อน ต้องแต่งตั้ง
กรรมการใหม่ กรรมการกําหนดราคากลาง  

พด.12 พก.   - งานอ่างเก็บน้ําห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท  เกี่ยวกับหนังสือค้ําประกันจ่าย
ล่วงหน้า 15% ปรึกษากับกวศ.แล้ว และจากการสอบถาม กองพัสดุ เงิน
จ่ายล่วงหน้า 15% หาร 3 ได้ แต่จะคืนให้เมื่อหักครบจํานวนเงินล่วงหน้า
ซ่ึงได้ระบุในสัญญาไว้แล้ว 

ผสก.12   - ใน พ.ด.01 ช่องเซ็นชื่อเล็กมากไปจะตกขอบอยู่แล้ว ปรับให้ด้วย ในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการให้กวศ. กลั่นกรองด้วย พยายามกระจายผู้รับผิดชอบ 
ส่วนงานที่เกี่ยวกับงานของกลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล (พวกเครื่องกว้าน 
ระบบไฟฟูา) ให้คุณวีระศักดิ์ แสงเพ็ชร เข้าไปเป็นกรรมการด้วย 
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พด.12 พก.    - การพิมพ์รายงานที่ไปต่อเนื่อง รายงานเฉพาะหน้า ทางสพก. ให้ตัดออก 
ผ่านแล้วก็ผ่านเลย ใช้คําว่า หน้า 2 

    3.4 การด าเนินงานและการติดตามงานของกลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 
            (กปค.12 พก.) 

 กวศ.12 พก.   - ปัจจุบันได้ให้นโยบายกับช่างกล ในส่วนของรถให้ซ่อมบํารุงให้พร้อมใช้  
ในกรณีที่จะไปราชการแล้วไม่มีรถใช้ รถไม่พร้อม ไม่ได้ตอนนี้ต้องพร้อม  
ในส่วนของ ขวัญและกําลังใจ จะได้ลงไปพูดคุย หามาตรการเพ่ือมา
ขับเคลื่อนหน่วยงานช่างกล และในส่วนของปั๊มน้ํามันก็ได้ขอสนับสนุนใน
เงินทุนหมุนเวียนไปเป็นหัวจ่ายน้ํามันดิจิตอล ตอนนี้ก็อยู่ในแผนของเงิน
เบิกจ่ายปี 58 ไปแล้ว  เดี๋ยวจะได้ประสานเป็นระยะอีกครั้งหนึ่ง ส่วนสเปค 
ก็มีเรียบร้อย จะได้สะดวกในการเบิกจ่ายน้ํามัน ทางพด.12 ได้บอกมาว่า
ของเก่าก็ไม่ใช่ครุภัณฑ์ของเรา ถ้ามีครุภัณฑ์ที่ถูกต้องก็จะสะดวกในการ
เบิกจ่าย 

พด.12 พก.   - คือของเก่าเป็นของปั๊มน้ํามันนันทนารุ่งเรือง ให้ยืมมา 

  คุณวีระศักดิ์  แสงเพ็ชร  - เรื่องเอกสารที่ยังไม่ครบ ตามท่ีได้ไปอบรมมาคือ  
     แบบ 2  บัญชีรายการประเภทยานพาหนะ ตรงนี้มีอยู่แล้ว แต่ส่วนกลางเน้น

เรื่องหลักฐานการได้มา หลักฐานการจําหน่ายจ่ายโอน เนื่องจากว่าบางพ้ืนที่
ลงผิด ก็กลายเป็นข้อตรวจสอบของส่วนกลาง 

     แบบ 3  ใบขออนุญาตส่วนกลาง เน้นให้ทําทุกครั้งที่มีการออก ให้ระบุ
สถานที่และจุดประสงค์ให้ชัดเจน 

     แบบ 4  สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ 
      แบบ 5  รายงานอุบัติเหตุในการใช้รถ 
     แบบ 6  รายละเอียดการซ่อมบํารุง แบบนี้ยังไม่ได้จัดทํา 
     แบบ 7  แบบกําหนดเกณฑ์การสิ้นเปลือง ของยานพาหนะ ให้คิดจากการใช้

งานพาหนะ แล้วนํามาเป็นเกณฑ์สิ้นเปลือง 
     แบบ 8  บันทึกผลการใช้และซ่อมบํารุงของสภาพยานพาหนะแต่ละเลข

หมาย ตามระเบียบยานพาหนะให้ส่งตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดไป ต้องส่ง
สํานักเครื่องจักรกลเท่านั้น 

     แบบ 9  ตรวจวัดมลพิษทางอากาศ เมื่อถึงกําหนดเวลาเมื่อไหร่ก็แจ้งไปที่สํา
นังานชลประทานที่ 12 ไม่น่าจะมีปัญหาขอความร่วมมือได้ 

     แบบ 10  แบบขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ  
     แบบ2, 7  ต้องส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ปีละครั้ง 
     แบบ 9  ต้องตรวจและส่งผลรายงาน (ภายใน เม.ย.- ต.ค.) 

   - เรื่องยานพาหนะ การพ่นตราชป. จะขอไม่ได้ได้ต้องดําเนินการก่อน ธ.ค. 
ของทุกปี  
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   - เรื่องระเบียบยานพาหนะ แจ้งมาว่ายานพาหนะที่ใช้มาเกิน 5 ปี สามารถ
จําหน่ายได้และสามารถจําหน่ายพร้อมทะเบียนได้ ราคาจําหน่ายไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบ แต่ให้คํานึงถึงราคาในท้องตลาดขณะนั้นด้วย 

   - คําว่า “ยางใหม”่ ต้องผลิตไม่เกิน 5 เดือน อายุใช้งานอย่างน้อย 3 ปี   
    ยางรถใหม่ ประมาณ 100,000 กิโล 

- แบตเตอรรี่ต้องผลิตไม่เกิน 6 เดือน และรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 ผสก.12   - ให้เข้มงวดเพ่ิมเติม ให้ทําเรื่องขออนุญาตใช้รถ ควบคุมให้ดี รถคันดําก็เสื่อม
โทรมไปมาก คันขาวก็สภาพแย่ หมั่นตรวจเช็คให้ดี ขับรถไม่ปลอดภัยไม่ต้อง
เอาไว้ เตือนแล้วไม่ฟังหาคนใหม่มาเลย เป็นห่วงคนท่ีนั่งไปด้วย 

 พด.12 พก.   - เวลามาเติมน้ํามันก็บริการให้อยู่แล้ว อยากจะให้มีใบขออนุญาตใช้รถแนบมา
ด้วย  ไม่มีใบขออนุญาตมา ก็ให้เติม ตอนนี้มีปัญหามาก เวลาคิดน้ํามันคิด
ยาก อยากให้มีใบอนุญาตมาเลย อยากให้ลงตัวสักทีเรื่องน้ํามัน 

 ผสก.12    - ควรจัดระเบียบช่างกลใหม่ กุญแจต้องอยู่ในตู้ตลอด  แล้วฉุกเฉินต้องไปเอา
กุญแจได้ท่ีไหน จะต้องวางแผนไว้ เพ่ือวันเสาร์-อาทิตย์มีความจําเป็นต้องใช้
รถจริงๆ สั่งการมา ไม่มีกุญแจเปิดห้องไม่มีกุญแจเปิดตู้จะทํายังไง อาจจะมี
คนที่อยู่ข้างในถือกุญแจสํารองไว้  เช่นเดี๋ยวกันกับ office เสาร์-อาทิตย์
อยากเข้ามาทํางานแต่เข้าไม่ได้ จะไปเอากุญแจที่ไหน หรือไม่ก็ทํากุญแจให้
สักชุดก็ได้ ไม่มีกุญแจเปิด 

 คุณวีระศักดิ์  แสงเพ็ชร  - ครุภัณฑ์ที่ต้องขึ้น WebSite กรมฯ คุรุภัณฑ์ที่หาซากไม่ได้ ไม่มีตัวตน  
ก็พยายามหาให้มีตัวตน แล้วตั้งคณะกรรมการว่าเสื่อมสภาพก็ให้จําหน่ายได้ 
ส่วนเรื่องปืนหาซากให้เจอแล้วโอนให้กรมราชทัณฑ์ 

 พด.12 พก.   - ต้องไปค้นดูในคลังก่อนว่าอยู่ตรงไหน เก็บปนืไว้ตรงไหน 

ผสก.12   - มีคําแนะนําแบบนี้นะ จากสํานักงานก่อสร้าง 13 ได้ทําเรื่องขออนุมัติให้
เรือนจําไปใช้อยู่กับเราไม่มีประโยชน์ หายขึ้นมาจะลําบาก ลองไปค้นดูว่าปืน
ยังมีอยู่หรือเปล่า ถ้ามีให้รีบทําเรื่อง ประสานกับสํานักงานก่อสร้าง 13  
ขอข้อมูลว่าทํายังไง แล้วก็บริจาคไปเลย 

คุณวีระศักดิ์   แสงเพ็ชร  - เรื่องสื่อสาร ให้ส่งคืนสารสนเทศ สํานักเครื่องจักรกล วัสดุเสื่อมสภาพ
ทั้งหลายที่หมดอายุให้ทําจําหน่ายได้ โดยตั้งคณะกรรมการและตั้งจําหน่าย
ได้  

ผสก.12   - เรื่องขอจําหน่ายรถยนต์ไปถึงไหนแล้ว 

 พด.12 พก.   - รอรายงานประจําปีส่งกลับมา จากกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง เมื่อได้
รายงานประจําปี ก็สามารถดําเนินการได้เลย 
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ผสก.12    - เดี๋ยวให้กวศ. ติดตาม และฝากบท. เป็นเรื่องเพ่ือติดตามในที่ประชุมครั้ง
ต่อไปด้วย จําหน่ายไปแล้วกี่คัน แล้วเหลือกี่คัน 

    - รถคันไหนที่ ใช้ ไม่ ได้ก็น่ าจะจํ าหน่าย เหลือไว้ เฉพาะที่ ใช้ ได้ จริ งๆ  
เร่งตรวจสอบคันไหนที่ใช้ได้บ้าง ฝากพด .  ประสานกับช่างกล จะทํายังไง 
จําหน่ายเพิ่มเข้าไปอีก 

  พด.12 พก.   - ต้องทํารายงานประจําปี แต่ละปี ต้องรอปี 58 แต่ในช่วงปีนี้ไม่ให้ดําเนินการ
ซ่อมอะไรทั้งสิ้น พอสิ้นปีก็รายงานเหมือนเดิม 

ผสก.12   - อาจจะเกิดปัญหาเกิดมาภายหลังจะต้องรีบจําหน่าย เพราะฉะนั้นปูองกัน
ดีกว่า คันไหนเสื่อมสภาพก็ไม่ต้องเก็บไว้ เหลือไว้สัก 2 คัน คันไหน
เสื่อมสภาพก็จําหน่ายให้หมด เริ่มดําเนินการได้เลย แล้วคันไหนทีจะ
จําหน่ายก็ไม่ต้องซ่อม แยกออกมาเลยก็ได้ 

 กวศ.12 พก.   - ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าไฟ เพ่ือให้ผส .พก. อนุมัติในหลักการ ซึ่งทุกปี กอง
พัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางก็อนุมัติในหลักการก่อนที่จะทําการเบิกจ่ายค่า
ไฟฟูา ล่าสุดได้ทําการเบิกจ่ายค่าไฟไปแล้วในเดือนตุลาคม พอมาตรวจสอบ
ปี 57 อยู่ที่ 400,000 บาท มีส่วนของไฟทางบ้านพัก วิศวกรรม ธุรการ
ห้องผสก. กกส. 1-3, รักษาบริเวณและช่างกล  ในปี 58 ได้ตั้งไป 
570,000 บาท ทางนายไม่ตกลง ให้กลับมาทบทวน ได้มาทบทวนดูแล้วใน
ส่วนตอนนี้ในแต่ละมิเตอร์เบิกจ่ายอย่างไร ก็จะมีในส่วนของมิเตอร์ใหญ่ยอด
เยอะสุด ก็ให้ช่างกลหารือกับการไฟฟูา ในส่วนตรงนี้มีในส่วนของบ้านพัก 
ซึ่งค่าไฟไม่ถึงหน่วยที่ต้องชําระ บ้านพักก็ไม่ชําระ แต่ค่าไฟปรากฏว่าอยู่ที่
ยอดใหญ่ แต่ผลเบิกจ่ายในมิเตอร์ใหญ่สูง ธุรการและห้องผสก. 7,000 บาท 
ในส่วนวิศวกรรม 3,000-4,000 บาท กกส.1-3 7,000 บาท ช่างกล 
1,000 บาท รักษาบริเวณ 1,000 บาท  ต้องทบทวนตัวเลขกันใหม่ ตาม
มาตรการประหยัดพลังงานปี 57 ใช้ 400,000 บาท ปี 58 ต้องลดลง 
10% ประมาณ 40,000 บาท เพราะฉะนั้นตัวเลขไม่เกิน 360,000 บาท
ต่อปี  ปี 58 ในส่วนของบ้านพัก เดือนละ 12,000 บาท วิศวกรรม 
3,000 ธุรการและห้องผสก. 8,000 บาท กกส.1-3 5,000 บาท ช่างกล 
1,000 บาท รักษาบริเวณ 1,000 บาท ที่ผ่านมาค่าไฟฟูาสูง ได้มอบหมาย
ให้ช่างกลหาแนวทางในการประหยัดพลังงาน 

คุณวีระศักดิ์   แสงเพ็ชร  - จากตัวอย่างเดือน พฤศจิกายน  ทั้งโครงการ 43% บริหาร 27%   
กกส.1-3 21%  วิศวกรรม  6%   พอมาเทียบค่าใช้จ่ายจะมีค่าใช้จ่าย  
ค่าบริการ ค่าGF ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ตอนนี้เราจะเสียค่าบริการ 312.24 บาทต่อ
มิเตอร์  การที่แยกมิเตอร์ออกมาจะทําให้เสียค่าบริการ 1 มิเตอร์ ใช้ไปมากก็  
1 มิเตอร์ ใช้น้อยก็ 1 มิเตอร์ ตรงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ คิดว่า
ให้ยกเลิกมิเตอร์ภายในดีกว่า  แล้วให้คิดในมิเตอร์ใหญ่มิเตอร์เดียว แล้วก็มา
แบ่งเป็นของแต่ละส่วน แต่ต้องใช้คนตรวจสอบภายในทุกเดือนด้วย ตรงนี้ก็จะ
ลดได้เดือนละ 1,000 บาท 
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กกส.1/12 พก.   -   ถ้าเป็นหม้อใหญ่หม้อเดียวไม่แพงกว่าเหรอ ตอนนั้นที่ใช้หม้อใหญ่หม้อเดียว
แพงแล้วขอให้การไฟฟูามาแยกหม้อ พอมาแยกก็ถูกลง ลองไปดูนะ 

คุณวีระศักดิ์   แสงเพ็ชร  -   มาตรการประหยัดไฟ 
    เครื่องปรับอากาศ  

    1. กําหนดเวลาปิดเปิด เช้าเปิด 10.00-11.40 น. บ่ายเปิด 13.00-
16.00 น. 

    2. ตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส 
    3. ไม่เปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้ ขณะเปิดเครื่องปรับอากาศ 
    4. ทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศ 2 เดือน ต่อ 1 ครั้ง 
    5. ทําความสะอาดแผงระบายความร้อน 

 กกส.1/12 พก.   - ถ้าอยากให้ลดจริงๆ เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเลยดีกว่า เดี๋ยวเปลี่ยนให้ 

 คุณวีระศักดิ์   แสงเพ็ชร  -   ตู้เย็น  
     1. ห่างจากผนัง 15 เซนติเมตร 
     2. ไม่ควรไว้ในที่อับชื้น ความร้อนจะระบายออกไม่ได้ 
     3. ทําความสะอาดอาทิตย์ละครั้ง 
     4. ไม่นําของร้อนแช่ตู้เย็น และเปิดตู้เย็นเป็นเวลานาน 
    - กาต้มน้ า 
     1. ไม่ควรนําน้ําเย็นมาใส่ 
     2. ไม่เสียบปลั๊กทิ้งไว้ ให้ใช้เมื่อต้องการต้มน้ําเท่านั้น 
    - ไฟส่องสว่างและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ  เมื่อไม่ใช้ควรปิดทัน  

ผสก.12   - ค่าไฟของกลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 ช่วยดูด้วยว่าทําไมถึงแพงกว่ากลุ่มงานอ่ืน 
เช็คท่ีมิเตอร์ด้วย    

    3.5 ปัญหาอุปสรรคในการท างาน 

กวศ.12 พก.   - จากการประชุมครั้งที่แล้ว คอมพิวเตอร์ของช่างกลไม่มี ก็ได้จัดหาไปให้ 
ช่างกลแล้ว และรายงานที่ช้าจะได้ลงไปดูให้     

 ผสก.12   - การทํางานยังยึดถือเหมือนเดิม เอกสารที่จะเสนอเซ็นต์ต้องผ่านหัวหน้า 
กลุ่มงานก่อน โดยร่างว่าเรื่องอะไรทําอะไรเหมือนหนังสือส่งออก ถ้ามีเรื่อง
เดิมให้แนบมาด้วย ถ้ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องก็แนบมาด้วย จะได้ไม่ต้องเรียกกัน
หลายครั้ง และเอกสารที่จะเซ็นต์ทั้งหลายช่วยตรวจดูหน่อย  เซ็นต์ค่อนข้าง
ยากเนื่องจากจะตกขอบกระดาษ เว้นให้เซ็นต์ด้วย แบบฟอร์มที่จะส่งให้
สํานักให้เหมือนกันหน่อย เช่นแบบฟอร์มการลงเวลา อยากให้รวบรวมที่บท.
ก่อน ดูให้เหมือนกัน ก่อนที่จะส่งออกไป 

คุณอ านาจ ปราบใหญ่  - คันกั้นน้ําฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพ่ี  ที่ ได้ทําเรื่องไปยังการไฟฟูา 
บางประม้า ให้ถอนเสาไฟออกไปในเขตพ้ืนที่ก่อสร้าง ทางการไฟฟูาได้ตอบ
กลับมาพร้อมที่จะย้ายให้ แต่มีปัญหาตรงที่บริษัทฯ อ้างว่าส่งมอบพ้ืนที่ให้
ไม่ได้ กลัวปัญหาตรงนี้   
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 ผสก.12   - บริษัทฯ ไม่น่าจะนํามาเป็นข้ออ้างได้ ตอนนี้การไฟฟูาก็ยังทําไม่ได้เนื่องจาก
เป็นทุ่งนา รถก็ไม่สามารถเข้าไปได้ และต้องมีคันน้ําเข้าไปก่อนไม่น่าจะมี
ปัญหา 

 คุณอ านาจ ปราบใหญ่  - ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง ผ ู ้นําท้องถิ่น ได้โทรมาถามเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกอาทิตย์  
จะสามารถดําเนินการต่อรึเปล่า แล้วจะเริ่มก่อสร้างเมื่อไหร่ ตอนนี้อยู่
ระหว่างการดําเนินการของบประมาณใหม่หรือ ได้ยกเลิกสัญญาเก่าไปแล้ว 
ตอนนี้หยุดกันหมด จะให้ตอบแบบไหนจะได้เป็นแนวเดียวกัน เตรียม
ร้องเรียนเยอะเลยตอนนี้     

ผสก.12    - คุณสุพัฒน์, คุณอํานาจ,และคุณวันชาติ เข้ามาขอข้อมูลกับกวศ.  ลองมาคุย
กันว่าขั้นตอนตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว เท่าที่ทราบตอนนี้สํานักงบประมาณ  
ขอข้อมูลเพ่ิม คิดไม่จบสักทีไม่รู้ไปถึงไหนแล้ว เคยคิดกันแล้วทํากันแล้วก็ไม่
ประสบความสําเร็จสักที หวังว่าคงจะจบได้เร็วๆ นี้ คราวหน้าเอามาดูกันว่า
ไปถึงไหนแล้วเอาเป็นประชุมสภากาแฟก็ได้ ที่ประชุมย่อยทุกอาทิตย์ 
ติดตามดูว่าหลังจากที่มอบหมายไปแล้วความก้าวหน้า ไปถึงไหน เอามาโชว์ 
เป็น Power Point  เลย รายการคํานวณหลังผิดตรงไหนแล้วค่อยมาคุยกัน 
เหลืออีกก่ีปีกี่วันถึงจะเสร็จ หลังจากท่ีมอบหมายไปนานแล้ว ลองดูสิ  

 ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน ๆ  

บท.12 พก.   - แจ้งแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน ของ
สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง ได้เปลี่ยนเป็นกองแทนที่คําว่าสํานัก ใน
ส่วนของหน่วยงานภายในใช้อย่างเดิมไปก่อน ตัวย่อใช้ตัวเดิมไปก่อน เปลี่ยน
ชื่อในการ พิมพ์เอกสารที่บันทึกให้เปลี่ยนเป็นกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาด
กลาง เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 9 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 

 ผสก.12    - ตัวย่อของผส.พก เปลี่ยนเป็นผอ.พก. สํานักชลประทาน ก็เปลี่ยนเป็น
สํานักงานชลประทาน  

- จะมีการประชุมของกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางในวันที่ 6 มีนาคม 
2558  ให้สํานักงานก่อสร้างละ  6 คน ให้หัวหน้ากลุ่มงานพิจารณา โดยไม่
ต้องคํานึงถึงจํานวน อยากให้ไปช่วยกันไปต้อนรับแขกในฐานะที่เป็นเจ้าภาพ 
ต้องเดนิทางตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2558 ให้หัวหน้าแต่ละฝุายพิจารณาแล้ว
กัน ในส่วนตัวอยากให้ไปกันทุกคนในฐานะเจ้าภาพ ไปแสดงศักยภาพสัก
หน่อย สถานที่น่าจะเป็น สวนไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

 กกส.1/12 พก.   - น่าจะทําเสื้อทีม  

 ผสก.12    - คิดว่าน่าจะทําแต่คงไม่ใช่เสื้อคลุม จัดงานในลักษณะงานวัด เป็นลูกทุ่งๆ
หน่อย อาจจะเป็นเสื้อลายดอก กางเกงซ่าๆ สีจี๊ดๆ หน่อยก็ได้ไม่เป็นไร 
เฉพาะสํานักงานเรา  ลองไปคิดดูแบบงานวัดผ้าขาวม้าพาดเอว ทาแปูงเป็น
จุดๆ  ประชุมในวันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ที่ได้วางแผนกับ
ผู้บริหาร 09.00 – 12.30 น. มีพักเบรกและอาหารกลางวัน หลังจาก



- ๑๒ - 

ประชุมเสร็จก็ปล่อยฟรีไปเลย จะมีเครื่องเล่น มีเวที มีล่องแพ นั่งรถไปเที่ยว
ถ้ํา จนกระทั่งถึง 6 โมงเย็น เริ่มงานถึง เที่ยงคืนครึ่ง ในงานก็จะมีดนตรี  
มีซุ้มอาหาร 1-8 ซุ้ม เป็นแบบบุฟเฟุต์ มีโต๊ะให้นั่ง มีปาลูกโปุง สาวน้อยตก
น้ํา  เป็นลักษณะงานวัด อาจจะต้องแต่งตัวให้เหมือนกัน อาจจะเป็นเฉพาะ
สํานักงานเรา สํานักงานก่อสร้าง11, 1๓ อีกสไตล์  หรือเจ้าภาพเหมือนกัน 
3 สํานัก เดี๋ยวจะได้คุยรายละเอียดอีกที ฝากไปคิดด้วยแล้วกัน 

 กวศ.12 พก.   - มีอยู่ 2 เรื่อง 1.เรื่องจัดงานปีใหม่ วันที่ 8 มกราคม 2558 ขอบคุณทีมงาน
ทุกคนที่ได้ร่วมมือกัน เอาอาหารออกซุ้ม ก็ให้ความสุขกับทุกคน ในงานนี้ก็มี
กิจกรรมการละเล่น (รําวงย้อนยุค) ตามแผนที่วางไว้ คือเงินที่ได้จากรําวง
ย้อนยุค จะเข้าเป็นเงินสวัสดิการ ซึ่งสวัสดิการได้มีอยู่แล้วจะได้รื้อฟ้ืนตรงนี้
ขึ้นมา มีเงินจากตรงนี้ที่ได้มา 39,320 บาท ได้นํามาแจ้งที่ประชุมทราบ 
เพ่ือจะได้สมทบเข้าสวัสดิการโครงการต่อไป ส่วนมาตรการนําเงินตรงนี้ไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เดี๋ยวจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง  

 ผสก.12    - เงิน 39,320 บาท สมทบเข้าสวัสดิการได้เลยใช่ไหม ต้องทํารายงานหรือ
เปล่า 

 กวศ.12 พก.   - เดี๋ยวตรงนี้จะได้ปรึกษากับบท.อีกที แล้วจะรายงานให้ทราบ 

  กวศ.12 พก.   - 2. เรื่องรณรงค์ประชาสัมพันธ์เทิดพระเกียรติการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าปวง
ประชา ถวายพ่อของแผ่นดิน ซึ่งทางสํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางแจ้งมา
ให้จัดกิจกรรมตรงนี้บวกเข้าไปกับการจัดฝึกอบรม สํานักงานชลประทาน 
ดูงาน ซึ่งตอนแรกก็มีงบกิจกรรมดูงาน 3 โครงการคือ โครงการอ่างเก็บน้ํา
ห้วยหนองโรง จ.ชัยนาท โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยทวีป และโครงการแก้มลิง
บึงสามจุ่น ก็มีประชุมเกษตรกรและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งตรงนี้วางแผน
ไว้ครั้งที่ 1 เดือน มกราคม  ครั้งที่ 2 ประมาณเดือน มีนาคม มีแนวคิดแบบ
นี้ว่าถ้าไปดูโครงการละครั้ง ตอนแรกจะไปดูคันกั้นน้ําลําห้วยกระเสียว แต่
ชาวบ้านเคยไปดูแล้ว น่าจะไปโครงการหุบกะพงและโครงการชั่ งหัวมัน 
จังหวัด เพชรบุรี ตอนเช้าดูโครงการหุบกะพง และบ่ายดูโครงการชั่งหัวมัน 
ไปเช้าเย็นกลับ จะได้หารือกับกกส. ทีร่ับผิดชอบอีกที จะได้นัดวันอีกครั้ง 

- เรื่องยาม ตอนนี้ทางพด .ได้ประกาศแล้ว คาดว่าน่าจะเริ่มได้ต้นเดือน
กุมภาพันธ์ ในส่วนของปฏิบัติตัวจะได้เรียกมาคุยกันก่อนจะเริ่มงาน 

- เมื่อวานก่อนได้มีโอกาสเข้าประชุมสํานัก. เรื่องคณะกรรมการจัดการความรู้
ของสํานัก เรื่องการจัดการความรู้ มีวิธีทําง่ายๆ ให้อยู่ในการทํางานทั่วๆ ไป 
ตอนนี้ผสก. ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงาน
ก่อสร้าง 12  โดยมีผสก.12 เป็น CKO และทุกคนเป็น KM TEAM และได้
นําทีมงานจัดการความรู้ของสํานักงานก่อสร้าง 12 เข้าไปแนะนําตัวให้
สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง รู้ในฐานะ KM โดยคุณสมพงษ์ อุยตระกูล
จะได้มาเล่าเกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้ที่ประชุมฟัง 



- ๑๓ - 

 คุณสมพงษ์  อุยตระกูล  - ปัจจุบัน การจัดการความรู้เป็นพระราชกฤษฎีกาไปแล้ว คือเป็นกฎหมาย
นั่นเอง ทางกองได้วางแผนเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการความรู้ และให้สํานัก
ปฏิบัติตามจากทั้งหมด 19 หน่วยงานในกรมชลฯ ปรากฏว่าของสํานักงาน
ก่อสร้าง 12 ติดอับดับที่ 3  จากท้าย คืออยู่ที่อันดับ 17 คือให้ทางกอง
ค่อนข้างติดตามในเรื่องนี้ กองอยากให้ทําง่ายๆ อยากให้ทําง่ายๆ เป็น
ธรรมชาติ  

     วัฒนธรรมการจัดการความรู้ 
      1. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
                                       2. เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
                                      3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
                                       4. คิดริเริ่มสร้างสรรค์  
     แนวคิดทางการด าเนินการจัดการความรู้ 
      1. แต่งตั้งคณะทํางานการจัดการความรู้ของสํานักงาน 

2. จัดทํา web site คลังความรู้  ของสํานักงานก่อสร้าง ตามรูปแบบ       
และเกณฑ์ที่ทาง Km team กําหนด 
3. กําหนดปฏิทินการจัดการความรู้ เพ่ือเป็นกรอบในการดําเนินการ
ของสํานักงาน                                    
4. ปรับปรุงสถานที่เพ่ือสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการดําเนินการ
จัดการความรู้ 
5. สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ “การจัดการความรู้”  แก่
บุคลากรในสํานักงาน 
6. ดําเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามที่ km team สํานักฯ
เสนอ                     
7. สร้างกระแสให้เกิดการใช้และการแบ่งปันความรู้ให้เกิดขึ้นทั่วทั้ง
องค์กร 
8. ร่วมประกวดหน่วยงานจัดการความรู้ดีเด่น ภายในสํานักพัฒนา
แหล่งน้ําขนาดกลาง   

    - อยากให้ทุกคนเริ่มรู้ตัว แต่ทําเป็นธรรมชาติ ตรงนั้นจะมีห้อง เวลาเราเดิน
ผ่านก็จะเห็น ใครมีแนวคิดว่าเป็นความรู้ก็จะนํามาใส่ตรงนั้นได้เลย อีกด้าน
หนึ่งจากการประชุมครั้งต่อไป จะได้ขึ้น Website ของสํานักงานและ KM 
ตอนนี้ Website ของสํานักงานได้มีการเปลี่ยนใหม่ จะเป็นเว็บใหม่สามารถ
เลื่อนซ้ายขวาได้  ตอนนี้สํานักงานก่อสร้าง 12 โดน Monitor โดยกอง กอง
จะ Monitor จากระบบ Online เป็นสําคัญ ไม่ใช่ระบบ Online ผลงาน
อย่างเดียว ทางกองก็จะดูจาก Website, Facebook, คลังความรู้ ซึ่งจะมี
ลิงค์คลังความรู้อยู่ที่นี่ ในส่วนของ Facebook ได้เริ่มทําตั้งแต่ปีที่แล้ว  

  

 



- ๑๔ - 

กวศ.12 พก.   - การไปดูงานทุกคนเป็น KM ทั้งหมด วันพฤหัสหน้าไปดูงานประตูระบายน้ํา 
สิงหนาท 2 และแก้มลิงบึงลาดน้ําเตียน คุณวันชาติจะเป็นผู้ บรรยาย  
เป็นการทํา After Action   เดินทาง 10.00 น. มีรถ 2 คัน ขอดูจํานวน
ผู้เข้าร่วมก่อน แจ้งชื่อได้ที่บท. ภายในวันที่ 16 มกราคม 2558 ช่วงบ่าย 
ช่างกลเตรียมความพร้อม 

    - ห้อง KM ใครมีหนังสืออะไรนํามาใส่ไว้ได้ เดี๋ยวคุณวิมลศิริจะได้นําสติ๊กเกอร์
มาติด เบื้องต้นได้ทําการติดเครื่องปรับอากาศไป 1 เครื่อง  และหลังจากที่
ไปดูงานมาก็จะนํามาทําบอร์ดติดห้อง KM  และนํามาไว้ใน Website 
Online ด้วย                    

    - จากการที่ได้ประชุมสพก. กลุ่มติดตามได้ชมเรื่องรายงานการติดตามเป็น
อันดับ 1 ให้คะแนน เป็นความดีความชอบของพวกเราทุกคน 

  ผสก.12   - เรื่องรายงานฝากกวศ., พด. ช่วยติดตามก่อนจะถึงกําหนดเวลาให้เจ้าหน้าที่
ไปเตือน เอกสารตรงไหนไม่ครบถ้วนก็ตาม กวศ. ต้องรับผิดชอบในส่วนงาน
ที่รับผิดชอบด้วย เรื่องการขายมูลดิน สามารถจัดหาได้เลย เอารายงาน
ประชุมย้อนดูหน่อย สํานักงานก่อสร้างขนาดใหญ่ มีตัวอย่างน่าจะได้มาแล้ว
ด้วยซ้ํา ฝากกวศ., พด. ฝากแนวทางแล้วรับทําได้เลย 

- ขอบคุณที่ร่วมมือร่วมใจจัดงานปีใหม่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะคุณอํานาจ 
ปราบใหญ่ ที่จัดหาดนตรีมาให้ เป็นครั้งแรกที่อยู่ด้วย และได้เห็นความ
สนุกสนาน เห็นพวกเราร่วมมือร่วมใจกัน เป็นอย่างดี  สนุกสนานกัน 
ขับเคลื่อนองค์กรไปได้ด้วยดี 

 มติที่ประชุม   -  รับทราบ 
 
 เลิกประชุมเวลา     ๑๒.๐๐ น.  
      

 
 

   (ลงชื่อ)........................................................... ผู้จดรายงานการประชุม 
            (นางสาวศศิวิมล  บวัเทศ) 

 
 

      (ลงชื่อ).......................................................... ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นางปรียาภรณ์  หัสภาค) 

             บท.๑๒ พก. 
 


